



# นักค้าเงินยี่คุก 'นิก ลีสัน'

**“ผมเคยขอฆ่าตัวตาย เธอ  
ไม่ยอม ในที่สุดเราตัดสินใจ  
ใจที่จะตายด้วยกัน”**

**ชื่อ นิก ลีสัน กระฉ่อนไปทั่วโลกเมื่อราว 3 ปี  
เศษที่ผ่านมา ในฐานะ ‘นักค้าเงินผู้สามารถ’  
สามารถทำให้ธนาคารที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของอังกฤษ  
คือธนาคารแบงวิงส์ ล้มหายตายจากไปจากระบบ  
ธนาคารของโลกไปในพริบตา ด้วยการขาดทุน  
สะสม 1,500 ล้านดอลลาร์ จากการซื้อขายตราสาร  
อนุพันธ์ล่วงหน้าของนักค้าเงินผู้นี้**

**นิก ลีสัน** ที่ปกิหลักเป็นตัวแทนของธนาคารอยู่ใน  
สิงคโปร์ พยายามหลบหนีการจับกุมจากการ  
กระทำความผิดดังกล่าว เขาหนีออกจากสิงคโปร์สำเร็จ  
หากแต่ไปจนมุมที่แฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี  
เมื่อศาลเยอรมันตัดสินชีวิตสังคมนักค้าเงินผู้นี้  
ว่าร้ายข้ามแดน ชีวิตเชื่องวิระของเขาก็สิ้นสุดลง  
ทันที

**3 ปีเศษของการชดใช้กรรมในเรือนจำที่นาท์  
เมอร์ เป็นหัวมุมของการทบทวนทุกขบวนการและ  
ขมขื่นอย่างแท้จริงสำหรับนิก ลีสัน เมื่อพันโท  
และเดินทางกลับถึงกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ  
บ้านเกิด เมื่อตีปดาร์ที่ผ่านมา เขาร่วมต้นถ้ำเรื่องราว  
ของตนเองฉบับตอนๆ ในคดีนี้กล่าวว่า**

**เขาได้รับเงินจากการเขียนเล่าชีวิตโลดโผนของตัว  
เองเป็นเงินถึง 100,000 ปอนด์ (5,800,000 บาท)  
แต่เคลือบอกว่า เงินที่ลีสันได้รับจริง น้อย  
กว่านั้นมาก และทั้งหมดจะถูกผ่านตรงไปยังกองทุน  
อิสระ ซึ่งจะเป็นผู้นำไปใช้จ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาล  
อาการโรคมะเร็งของนักค้าเงินซึ่กูวัย 32 ปีรายนี้**

**เนื่องเพราะศาลอังกฤษยังสั่งอาชัฎทรัพย์สินทั้ง  
หมดของลีสันอยู่ในขณะนี้**

**ในข้อเขียนตอนที่ 1 ของลีสัน เขาขอโทษขอ  
โทษและเรียกร้องต่อชาวอังกฤษ และชาวโลก ขอ  
ชีวิตที่ปกติสามัญกลับคืนมา ลีสันยอมรับว่าเขารู้ดีว่า  
ขาดทุนอย่างไร และขาดทุนเท่าไร พร้อมกับบันทึก  
ยอมรับว่าปกปิดข้อการขาดทุนทั้งหมดเอาไว้  
เพราะมีความมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเอาชนะการค้ำ  
เงินล่วงหน้าและได้เงินมาคืนธนาคารได้ทันการณ  
เอาชนะสถานการณ์คุกคามทั้งหลายทั้งปวง และเดิน  
ชดออกออกไปได้อย่างภาคภูมิใจ**

**“ผมเป็นคนฉลาด และผมรู้ดีว่าผมกำลังทำอะไร  
อยู่ในตอนนี้**

**“ข้อเท็จจริงก็คือ ผมเป็นเหยื่อความทะนงในตัวเอง  
ความภาคภูมิใจในตัวเองที่เหลือเกิน ความมั่นใจ  
ในตัวเองมาจากเงินเก็บไป ยิ่งขาดทุนผมก็ยิ่งสู้ แล้วก็ยิ่ง  
สูญเสียความลึกซึ้งของตัวเองไปมากขึ้นตามลำดับ”**

**เขาบอกว่า เมื่อหวนกลับไปคิดถึงตอนนี้ ถึง**

**กับต้องภรรยาคือพระเป็นเจ้าอย่างมรๆ แฉๆ ให้ถูก  
จับได้ก่อนหน้าที่จะสูญเสียมากมายปานนั้น หากถูก  
จับได้ก่อน ค่าตัดสินลงโทษอาจเป็น 4 ปีแทนที่จะ  
เป็น 6 ปี 6 เดือน และเขาอาจไม่ล้มป่วนเป็นมะเร็ง  
ในทานาท์ เมอร์**

**ลีสันเป็นโรคมะเร็งที่ลำไส้ใหญ่ระหว่างที่อยู่ใน  
เรือนจำ ผ่านการผ่าตัดเมื่อ ๖ เดือนที่แล้ว และโรคร้าย  
นี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เขาได้รับการปล่อยตัวก่อน  
ครบกำหนดเวลา 6 ปี 6 เดือน**

**แต่เขายืนยันว่า ชีวิตในทานาท์ เมอร์ ไทโรย  
สาหัส ชีวีชีพอยู่ภายใต้การกดดันไม่มีจังหวะหยุดพัก  
ลดทอนจิตวิญญาณและความสึ่กหิมของเขาไปทุก  
เมื่อเชื่อกัน หนทางเดียวที่เขาสามารถดำรงคนอยู่ได้  
ภายใต้วิถีชีวิตดังกล่าวก็คือการนั่งลงเขียนบันทึกถึง  
ความรักที่เขามีต่อ ลิซ่า อดีตภรรยา ลงบนสมุดแบบ  
ฝึกหัดทุกวัน วันแล้ววันเล่า**

**เขาหวังว่าเด็กหญิงหนึ่งทีลิซ่า และเขาตัดสินใจ  
ที่จะนำหัวใจของเธอมาไว้ที่หน้าศพของเธอ**

**“ผมขอโทษเธอ ขอให้เธออย่าคิดให้ผมฆ่าตัวตาย  
หากผมถูกตัดสินลงโทษจำคุกนานๆ...ผมทนนไม่ได้อ  
จะคิดถึงวันเวลาที่เธอต้องทำอะไรต่อมิอะไรที่ว  
แยก  
ทำตัวด้วยกัน แล้วผมขอเพียงเล่าประวัติหรือกับคนอื่น**

**“ผมนี่แค่ขอแค่คนที่ยอมรับเธออยู่เท่านั้น เธอ  
ไม่ยอมให้ผมทำมันคนเล่าฟัง เรเลยคิดสึ่กใจที่จะ  
ทำมันไว้ด้วยกัน”**

**เธอเริ่มต้นจากการยื่นหัตถ์เคียงข้างลีสัน เดิน  
ตามขมขื่นมยอนทั้งที่เรือนจำในแฟรงก์เฟิร์ต และ  
สิงคโปร์อย่างเข้มงวดในตอนแรก**

**แต่ข้มนานไป อี้อันหนึ่ง**

**ลีสันจำได้แม่นยำว่า เขาทราบข่าว ลิซ่าเตรียมจะ  
แต่งงานใหม่กับสามีคนปัจจุบัน คิส สอว์ลือก วั  
หว่างที่กำลังรอคอยการผ่าตัดมะเร็งลำไส้ใหญ่เป็น  
ครั้งสุดท้าย**

**“มันเป็นความรู้อีกสูญเสียใหญ่หลวง นี่คือการที่  
ผมเศร้า นี่คือการที่ผมรักมาเป็นเวลายาวนาน แต่แล้ว  
ก็เหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่นาที...เท่านั้น**

**“คุณไม่มีทางประมาเได้หรอกว่าผมเขียนมันและ  
ผ่านวัน เวลาอย่างยากลำบากเพียงใด 2 วันก่อนที่ผม  
จะรู้ดีว่าผมเป็นมะเร็งลำไส้ ักรวชาญกำลังแต่งงาน  
ใหม่กับคนอื่น แต่ผมจำเป็นต้องกันมันออกไป ปิด  
กันมัน ผมจะทำอย่างอื่นได้อีกหรือ...”**

**ถึงตอนนี้เขาขมขื่นขมขื่นยิ่ง เมื่อหวนนึกถึงว่า  
สอว์ลือก นัดกรวยขาของเขาไปไหนต่อไหนในขณะที่  
ที่เขาจำได้มีรายอยู่ในเรือนจำ**

**“ผมเชื่อว่าเขาทุ่คิดต่อผม ไม่ว่าใครจะ ว่ายังไร  
ไม่มีทางที่จะเปลี่ยนใจผมเป็นอันใดแล้ว”**

**เขาเตือนผ่านข้อเขียนเอาไว้ว่า สอว์ลือก อย่าได้  
มาให้ห็น**

**“ผมซัดเขาดีกว่านะ”!!!**